

ภาคการท่องเที่ยวสเปนหดตัวน้อยกว่าคาดการณ์

แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสเปนในปี 2563 จะเติบโตต่ำกว่าการคาดการณ์ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 หากแต่ปรับตัวดีขึ้นกว่าการประเมินในช่วงเดือนก่อนหน้าซึ่งการแพร่ระบาดอยู่ในภาวะวิกฤติ

แนวนโยบายของรัฐบาลในการกำหนดเวลาเปิดพรมแดนทางบกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และการยกเลิกการกักตัวนักท่องเที่ยวจากยุโรป 14 วัน ส่งสัญญาณเชิงบวกทันที โดยบริษัทท่องเที่ยวรายใหญ่ รายงานว่าการสำรองการเดินทาง และที่พัก เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 300-400 เมื่อนายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชซ กล่าวว่า สเปนพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว

องค์กรผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสเปน Exceltur¹ แสดงความเชื่อมั่นในสถานการณ์ซึ่งส่งสัญญาณฟื้นตัว จากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวสเปน เริ่มคลายความวิตกกังวลในการเดินทาง จึงมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องขยายตัวจากที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนก่อนหน้า รวมถึงบริษัทที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤติ COVID-19 อาจไม่ต้องปิดกิจการในที่สุด

อย่างไรก็ดี ปัจจัยท้าทาย ประกอบด้วย ระยะเวลาที่จำกัด โดยภาคธุรกิจต้องเร่งดำเนินการภายใน 3 สัปดาห์ เพื่อให้ทันช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวฤดูร้อนที่จะมาถึง และคาดว่าภาคการท่องเที่ยวจะกระจุกเฉพาะแหล่งที่นักท่องเที่ยวมีความคุ้นเคย

Exceltur ประเมินผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2563 โดยสูญเสียรายได้กว่า 83,000 ล้านยูโร² (ลดลงร้อยละ 54 จากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า) และว่างงานกว่า 300,000 คน³ ทั้งนี้ธนาคารแห่งชาติสเปน คาดการณ์การหดตัวของ GDP ในปี 2563 ที่ร้อยละ 11.6 ซึ่งเป็นผลจากรายได้ที่ลดลงจากภาคการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ (ร้อยละ 57)

ในการนี้ Exceltur ได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อรัฐบาล โดยข้อเสนอหลักๆ อาทิ ความชัดเจนของนโยบายของรัฐบาลในการกำหนดเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากเซกกันเข้ามายังสเปน มาตรการเยียวยา โดยเฉพาะด้านการเงิน แก่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ ERTE จนถึงสิ้นปี 2563 และเพิ่มวงเงินค้ำประกันกู้ยืม 20,000 ล้านยูโร ตลอดจนการยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน ภายในวงเงิน 35,000 ล้านยูโร (ร้อยละ 25 จากงบอุดหนุนจากสหภาพยุโรป) เนื่องจากมีคู่แข่งจำนวนมาก โดยเฉพาะ ตุรกี โปรตุเกส กรีซ และอิตาลี

หมายเหตุ :

¹ Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร สมาชิกประกอบด้วย ผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสเปน 31 บริษัท ในธุรกิจสายการบิน เรือสำราญ โรงแรม บริษัททัวร์ เครดิตการ์ด รถเช่า โรงพยาบาลสำหรับนักท่องเที่ยว และระบบ Global Distribution System (GDSs)

² ประเมินรายได้ที่ลดลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ที่ 43,000 ล้านยูโร และช่วงหลัง 40,000 ล้านยูโร

³ ช่วงครึ่งแรกของปี 2563 จำนวนผู้ว่างงานรวม 1.3 ล้านคน โดย 1.1 ล้านคน ว่างงานเป็นการชั่วคราว โดยได้รับสิทธิภายใต้มาตรการเลิกจ้างชั่วคราว (ERTE)

ที่มา : Exceltur และ ABC Newspaper มิถุนายน 2563

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

อื่นๆ

Call Center 1169

www.ditp.go.th

www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000